

หัวข้อ	ประกันสะสมทรัพย์	ประกันบำนาญ
การจ่ายผลประโยชน์	<p>เมื่อครบสัญญา จะได้รับเงินเป็นก้อนใหญ่ ซึ่งเราสามารถใช้จ่ายก้อนนี้ไปลงทุนต่อยอด หรือนำไปท่องเที่ยว หากความสุขในวัยเกษียณนอกจากนี้ยังได้รับผลประโยชน์เป็นเงินคืนรายงวดตลอดอายุสัญญาอีกด้วย คือ จะได้เงินมาใช้ในช่วงอายุยังน้อยด้วย ไม่ต้องรอหลังเกษียณ</p>	<p>เป็นการออมเงินที่มีวินัยสูง เน้นไปที่การออมทรัพย์มากกว่าการคุ้มครองชีวิต เมื่อครบกำหนดอายุเกษียณจะมีเงินคืนให้เราเป็นรายงวด ซึ่งเป็นหลักประกันว่าเราจะมีเงินใช้ทุกงวดหลังเกษียณ ไม่ต้องกลัวว่าเราจะใช้เงินก้อนหมดอย่างรวดเร็ว</p>
การลดหย่อนภาษี	<p>ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท ตามจำนวนที่จ่ายจริง</p>	<p>ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หักจากบริษัทของตนเองไปแล้ว กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF และกองทุนรวมเพื่อการออม SSF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท หากไม่ได้ใช้สิทธิในประกันชีวิตแบบทั่วไป สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท โดยแบ่งเบี่ยประกันชีวิตแบบบำนาญไปใช้สิทธิในส่วนของเบี่ยประกันชีวิตแบบทั่วไปให้ครบ 100,000 บาท</p>
จุดเด่น	<p>ประกันชีวิตสะสมทรัพย์จากเอไอเอมีให้เลือกหลากหลายประเภท เช่น ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น จ่ายเบี่ยน้อยคุ้มครองนาน เช่น 5Pay10 ชำระเบี่ย 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี หรือเลือกประกันการออมระยะยาว AIA Endowment 15/25 ชำระเบี่ย 15 ปี คุ้มครองชีวิตนาน 25 ปี หรือ AIA Excellent (Non Par) ชำระเบี่ย 20 ปี คุ้มครองชีวิตนาน 20 ปี</p>	<p>ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่แน่นอนอยู่ในช่วง 2-4% ต่อปี แล้วแต่แบบประกัน จึงเหมาะใช้เป็นการออมแบบที่ต้องการความปลอดภัยในระยะยาว สำหรับคนที่ต้องการวางแผนเก็บเงินเกษียณ ต่างจากเครื่องมืออื่นที่เป็นการลงทุน ที่อาจจะมีมีความผันผวนของผลตอบแทน</p> <p>* หากอยู่ไม่ครบกำหนดอายุสัญญา แต่ก็มีเงินที่สามารถส่งต่อให้แก่ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังได้</p>
ข้อจำกัด	<p>ผลตอบแทนที่จ่ายจากประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จึงอาจต่ำกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่น เช่น ลงทุนในกองทุนรวมลดหย่อนภาษี</p>	<p>เป็นการวางแผนระยะยาวที่ใช้เวลานานกว่าจะได้รับผลตอบแทน ทำให้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีเป้าหมายต้องใช้จ่ายเงินในระยะสั้น</p> <p>ความคุ้มครองชีวิตอาจจะไม่สูงมากจึงไม่เหมาะกับคนที่มีการะหรือคนที่ทำประกันชีวิตแบบเน้นคุ้มครองการการเงินเป็นสำคัญ ซึ่งต้องการทิ้งเงินก้อนใหญ่ให้คนที่อยู่ข้างหลังเมื่อตัวเองจากไป</p> <p>เบี่ยประกันจะสูงตามอายุของผู้เอาประกัน หากผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงิน มีอายุค่อนข้างสูง เบี่ยประกันที่จะต้องชำระย่อมสูงตามไปด้วย ดังนั้นหากเริ่มต้นทำประกันบำนาญตั้งแต่อายุยังไม่มากนักจะดีกว่า</p>